

ความปรารถนาครั้งสุดท้าย... ของเจ้าหญิงแห่งบางซน

การสิ้นพระชนม์ชีพของ 'เจ้าหญิงไดอาน่า แห่งเวลส์' สตรีผู้เป็นที่รักของชนชาวโลก ไม่เพียงแต่จะสร้างความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดแสนต่อปวงชนได้ร่วมระงูเนิ่นนอจกเท่านั้น หากชาวโลกทุกคนยังสัมผัสถึงความโศกหทัยอาดูรต่อกรจากไปของเจ้าหญิงไดอาน่าแทบทั้งสิ้น

นายริชาร์ด เคย์ ผู้สื่อข่าวสายพระราชสำนักชาวอังกฤษ ซึ่งมีความสนิทชิดเชื่อกับเจ้าหญิงไดอาน่ามาเป็นเวลากว่า 6 ปี ได้เผยถึงแผนการดำเนินชีวิตที่เจ้าหญิงไดอาน่าทรงวาดหวังไว้ว่า พระองค์ประสงค์ที่จะถอนตัวจากการคบเป็นบุคคลสาธารณะภายในปลายปีนี้ หลังจากพระองค์เสร็จสิ้นภารกิจผูกพันไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิช่วยเหลือฯ ต่างของพระองค์ รวมทั้งการตรวจคัดค้านกับระเบิดสังหารมนุษย์

ในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ 'เดลินิวส์' ของอังกฤษตีพิมพ์ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม นายริชาร์ด เคย์ เล่าว่า ก่อนหน้าที่เจ้าหญิงไดอาน่าจะประสบอุบัติเหตุในอุโมงค์ลอดใต้สะพานในกรุงปารีสเพียง 6 ชั่วโมง พระองค์ได้โทรศัพท์ถึงคน โดยเผยพระทัยว่า "พระองค์ทรงตัดสินใจแล้วว่า จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์ชนิดหนึ่งเมื่อเป็นหลังมือ" หลังจากทีพระองค์เสร็จสิ้นการปฏิบัติการกิจทั้งมวลของพระองค์สมบูรณ์ในราวเดือนพฤศจิกายนปีนี้ เมื่อนั้นพระองค์จะสามารถถอนตัวจากสาธารณะ โดยกลับมามีชีวิต



อย่างปุชชนธรรมดาที่พระองค์ทรงปรารถนาได้ มิใช่เป็นปุชชนียบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์เกลียดชังที่ถูกเรียกเช่นนั้น"

นายเคย์เล่าอีกว่า "สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าในวัย 36 พรรษา ก็คือ 'สัมพันธภาพอันดีระหว่างพระองค์กับนายโคดี อัล ฟาเชด' พระองค์ทรงคบหาอยู่กับนายโคดี แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ พระองค์เชื่อมั่นว่านายโคดีเองก็รักพระองค์และเชื่อมั่นในพระองค์เช่นกัน พูดย่างๆ ว่าบุคคลทั้งสองต่างเปี่ยมไปด้วยความปิติสุข"

นางแอนดรูว์ มอร์ตัน เจ้าของบทประพันธ์เรื่อง

ราวความร้าวฉานในชีวิตแต่งงานของเจ้าหญิงไดอาน่า และเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ แห่งราชวงศ์อังกฤษ ซึ่งเป็นหนังสือเล่มที่ขายดีที่สุดเคยเผยว่า เจ้าหญิงได้พยายามที่จะสร้างชีวิตใหม่ด้วยพระองค์เอง โดยพระองค์สัมผัสได้ถึงแรงปรารถนาลึกๆ ที่อยู่ภายในของพระองค์คือ 'รักครั้งใหม่ ชีวิตใหม่และความหวังใหม่'

ในช่วงการสนทนากับเคย์ เจ้าหญิงไดอาน่าคริสต์ถึงแผนทีพระองค์จะทรงเปิดสถานสงเคราะห์ให้คนยากจนหรือผู้ป่วยขึ้นทั่วโลก แต่เมื่อเล่าถึงรายละเอียดของแผนดังกล่าว เจ้าหญิงไดอาน่าทรงเปรยว่า 'บางครั้งฉันก็แปลกใจเหมือนกันว่าสวาระสำคัญมันคืออะไร ใน



เมื่อสิ่งที่ฉันทำไม่เคยดีพอสำหรับบางคน'

สำหรับเสียงคริสต์ครั้งสุดท้าย..ผ่านกระบอกโทรศัพท์ ถ่ายทอดความรู้สึกรักใคร่..ห่วงใย..และความเอื้ออาทรที่มารคามีต่อเลือดเนื้อเชื้อไขของคนได้เป็นอย่างดี เจ้าหญิงไดอาน่าคริสต์ด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นว่า

"หญิงมีฉันก็จะกลับอังกฤษแล้ว ถูกชายของฉันทั้งสองคนก็จะกลับจากสกอตแลนด์ในช่วงอื่น ฉันก็จะมีเวลาอยู่กับลูก 2-3 วัน ก่อนที่เขทั้งสองจะกลับไปเรียน"

....นั่นคือคำฝากถาครั้งสุดท้ายของเจ้าหญิงไดอาน่าถึง "พระหทัยดวงน้อยทั้งสองพระองค์"....